

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

VP. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TỈNH TÂY NINH

DẾN Số:
Ngày: 14/3

Chuyển: Thực hiện

nội dung Báo cáo số 46/BC-ĐĐBQH ngày 15/12/2016 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. Về lĩnh vực giao thông, thủy lợi

1. **Ý kiến kiến nghị:** Cử tri kiến nghị ngành chức năng xem xét sớm thi công tuyến đường từ ngã 4 An Bình đi Tịnh Phong, đi ngã 3 Cây Khé vì hiện nay xuống cấp trầm trọng. (Cử tri huyện Trảng Bàng)

Giải trình:

Năm 2014, UBND huyện Trảng Bàng đã tiến hành lập dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Cây Dương (tuyến đường từ ngã 4 An Bình đi Tịnh Phong, đi ngã 3 Cây Khé) với khái toán 92 tỷ đồng và đã trình xin nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu cho huyện nhưng do tỉnh không cân đối được nguồn vốn.

Hiện nay, công tác xây dựng cơ bản thực hiện theo Luật Đầu tư công và định mức phân bổ cho huyện giai đoạn 2016-2020 chỉ có 408 tỷ đồng/5 năm để thực hiện các nội dung sau: đầu tư xây dựng nông thôn mới (138 tỷ đồng/5 năm), phát triển đô thị (190 tỷ đồng/5 năm), hỗ trợ khác (80 tỷ đồng/5 năm) (theo tỷ lệ vốn đầu tư tại Công văn số 2972/UBND-KTN ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh), giai đoạn từ nay đến năm 2020 huyện phải thực hiện hoàn thành công nhận 4 xã nông thôn mới và nâng cấp huyện thành thị xã rất cần nguồn vốn đầu tư.

Do tuyến đường này có kinh phí đầu tư rất lớn (khái toán 92 tỷ đồng) trong khi định mức hỗ trợ mục tiêu cho huyện có hạn và nguồn thu ngân sách huyện còn hạn chế, khó khăn. Do vậy, trong thời gian từ nay đến năm 2020 huyện chỉ có thể dậm vá, đảm bảo giao thông cho tuyến đường này.

2. **Ý kiến kiến nghị:** Việc xả lũ Hồ Dầu Tiếng hiện nay đã làm ngập cục bộ một số xã. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên. (Cử tri huyện Tân Châu)

Giải trình:

Theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai (Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 24/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ) quy định cao trình mực nước dâng bình thường của hồ Dầu Tiếng là $Z=24,4m$.

Mùa mưa năm 2016 diễn biến phức tạp, lượng nước tập trung về hồ lớn, tính từ thời điểm 01/10 - 03/11/2016 mực nước hồ đã tăng thêm 3,85m (từ cao trình 20,94m đến cao trình 24,79m), do đó việc chủ động điều tiết lượng nước trong hồ, đảm bảo tuyệt đối về an toàn đập trong mùa mưa lũ là điều cần thiết. Trong thực tế việc vận hành xả lũ xuống hạ du sông Sài Gòn được thực hiện rất chặt chẽ, có sự thống nhất cao giữa Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa và Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh bằng văn bản, có báo cáo thường xuyên cho UBND tỉnh để biết và chỉ đạo; đồng thời thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại có thể do xả lũ gây ra.

3. **Ý kiến kiến nghị:** Trên địa bàn ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành chưa có nguồn nước sạch cho nhân dân sử dụng. Đề nghị ngành chức năng sớm triển khai xây dựng nhà máy nước sạch đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân. (Cử tri huyện Hòa Thành)

Giải trình:

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh đã giao ngành Nông nghiệp chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMTNT phối hợp UBND xã Trường Tây, Hòa Thành tổ chức khảo sát nhu cầu sử dụng nước tại ấp Trường Lộc. Qua khảo sát, trên địa bàn ấp Trường Lộc, Trường Tây, Hòa Thành có khoảng 850 hộ dân; trong đó có khoảng 100 hộ dân trong khu vực đường Nguyễn Văn Linh - Trịnh Phong Đáng và khu vực Bàu Sen, nước bị nhiễm phèn, vào mùa khô thiếu nước do mực nước ngầm tụt.

Hiện nay, ngành Nông nghiệp đang xây dựng Đề án hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. Trước mắt để đảm bảo sức khỏe, khuyến cáo các hộ dân tự trang bị thiết bị lọc, xử lý nước tại nhà.

Mặt khác, đề nghị UBND xã Trường Tây phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hòa Thành chủ động rà soát, thống kê trên địa bàn toàn xã và các xã khác về số hộ dân có nguồn nước ô nhiễm, số hộ dân gặp khó khăn về nguồn nước khi mực nước ngầm hạ...kịp thời phản ánh, báo cáo ngành chức năng xem xét, điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Tây Ninh đến năm 2020 làm cơ sở quyết định đầu tư Công trình cấp nước với quy mô tập trung, cấp nước liên vùng, liên xã.

4. **Ý kiến kiến nghị:** Chương trình xây dựng Nông thôn mới được nhân dân hoan nghênh và đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cử tri cho rằng, ở nông thôn người dân thực hiện phong trào cùng nhau tự đóng góp kinh phí để làm đường nông thôn trong khi các tuyến đường từ tỉnh, huyện xuống nông thôn thì chưa được đầu tư đồng bộ. Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm thực hiện các công trình công cộng thuộc thẩm quyền của tỉnh huyện trước để nhân dân địa phương thấy được và thực hiện theo. (Cử tri huyện Tân Châu)

Giải trình:

** Đối với hệ thống đường tỉnh quản lý*

Tổng chiều dài các tuyến đường tỉnh đang quản lý là 759km trong đó kết cấu lát nhựa, bê tông nhựa là 713Km đạt 94%, còn lại 46km là đường cấp phối sỏi đỏ gồm 02 tuyến là đường ĐT.791 và đường Phước Vinh - Sóc Thiết (ĐT.788B). 02 tuyến đường này đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, cụ thể: đường ĐT.791 trùng với đường Tuần tra biên giới sẽ được Bộ Quốc phòng đầu tư trong giai đoạn 2017-2020; đường Phước Vinh-Sóc Thiết sẽ được tỉnh đầu tư trong giai đoạn 2018-2020.

Ngoài ra, một số tuyến đường được đầu tư xây dựng lâu, cần nâng cấp để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, tỉnh cũng đã có kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2017-2020 như đường Kà Tum-Tân Hà (ĐT.785); đường Trung Nữ Vương (từ cầu Thái Hòa đến QL22B), đường ĐT.781 (đoạn từ ngã ba Bờ Hồ đến địa giới tỉnh Bình Dương); đường Bờ Hồ - Bàu Vuông – Công số 3 (ĐT.781B); đường ĐT.794...

Như vậy hệ thống các tuyến đường tỉnh cơ bản đã làm và đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa cho người dân; tạo được sự kết nối giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh.

** Đối với hệ thống đường huyện quản lý*

Hệ thống đường huyện có tổng chiều dài 1.070,6km, trong đó: 416,46km đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đạt 38,89%; còn lại 654,14km là đường cấp phối sỏi đỏ và đất; Đường trục chính đô thị: dài 210,91km, trong đó: 72,41km đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đạt 34%; còn lại 138,5km là đường cấp phối sỏi đỏ và đất.

Các tuyến đường trục chính của huyện, các tuyến đường chính từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã hiện nay đã được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Còn một số tuyến đường nhánh có hiện trạng là đường cấp phối sỏi đỏ, đường đất sẽ được các địa phương lựa chọn và đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với địa phương lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư nâng cấp các tuyến đường chính, các tuyến đường kết nối giữa các tuyến đường tỉnh đã được đầu tư nâng cấp với các tuyến đường huyện, các tuyến đường xã đã được xây dựng trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

II. Về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

Ý kiến kiến nghị: Cử tri lo ngại việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Long Phước khi đi vào vận hành sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân trong khu vực. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp tuyên truyền, cam kết bảo vệ môi trường... tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi tiến hành thực hiện dự án. (Cử tri huyện Bến Cầu)

Giải trình:

Nhà máy xử lý rác thải tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu thuộc Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/11/2013) và UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 19/10/2016.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, thời gian tới yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương kiểm tra, xem xét chặt chẽ việc thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (có tham vấn tạo sự đồng thuận của cộng đồng, Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Long Phước), giai đoạn xây dựng và giai đoạn hoạt động của dự án. Công bố các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án tại UBND xã để chính quyền, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân xung quanh khu vực dự án giám sát.

Trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, nếu dự án thực hiện không đúng các quy định về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân trong và ngoài khu vực thì sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

III. Vấn đề khác

1. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị có biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu số người sử dụng trái phép các chất ma túy. (Cử tri huyện Tân Biên)

Giải trình:

Qua rà soát thống kê trên địa bàn tỉnh hiện nay có 3.591 người sử dụng ma túy, lực lượng Công an đã lập 218 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng nghiện ma túy từ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, 180 hồ sơ áp dụng biện pháp đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó đưa 61 đối tượng nghiện không có nơi cư trú ổn định gửi lưu trú tại Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh trong thời gian chờ Tòa án xét xử áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 78 đối tượng, số đối tượng còn lại lực lượng Công an đã chuyển hồ sơ cho ngành chức năng thẩm định để chuyển Tòa án xử lý theo quy định. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, gia đình vận động cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP: 256 người; cai nghiện tự nguyện tại các trung tâm cai nghiện khu vực miền Đông Nam bộ được 51 đối tượng.

Một số giải pháp nhằm kéo giảm người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như số thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên không để đối tượng bị lôi kéo sử dụng trái phép ma túy và phạm tội về ma túy. Phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể tổ chức

tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chức năng của từng ngành, từng giới. Qua đó, tuyên truyền vận động người dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và quản lý giáo dục, kéo giảm người nghiện ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy phối hợp, hướng dẫn Công an xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tăng cường vận động người nghiện tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và đi cai nghiện tự nguyện tại các trung tâm cai nghiện.

- Chủ động xác minh, lập hồ sơ đưa số người nghiện không có nơi cư trú ổn định gửi lưu trú tại cơ sở điều trị người nghiện ma túy tỉnh trong thời gian chờ Tòa án xét xử đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhằm hạn chế số người nghiện ma túy bên ngoài xã hội để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phòng ngừa tội phạm.

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh để hạn chế nguồn cung ma túy.

2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri tiếp tục kiến nghị nhà nước sớm giải quyết chế độ chính sách cho người bị địch bắt tù đày trên địa bàn huyện Tân Biên, đã giải quyết được 40 đối tượng, còn lại hơn 40 đối tượng vẫn chưa được giải quyết, hiện nay các đối tượng này đã tuổi cao sức yếu. (Cử tri huyện Tân Biên)

Giải trình:

Qua kết quả kiểm tra rà soát lại hồ sơ của các đối tượng đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho người bị địch bắt tù đày trên địa bàn huyện Tân Biên: Đến nay có 40 trường hợp đang hưởng chính sách người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày. Các trường hợp khác chưa đủ căn cứ xác nhận theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Hiện nay, UBND huyện Tân Biên đã giải quyết và có ý kiến trả lời, không còn hồ sơ tồn đọng. Để thông tin cụ thể, đề nghị cử tri liên hệ với Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Tân Biên để được hướng dẫn.

3. Ý kiến kiến nghị: Vấn đề bất cập trong giải tỏa để sửa chữa đường, đoạn từ ngã 4 Cây Dương đến Bàu Cá Chạch thuộc ấp Lộc An, xã Lộc Hưng.

Giải trình:

Tuyến đường mà cử tri có ý kiến là đường từ Cây Dương đi vào Bàu Cá Chạch, thuộc ấp Lộc An, xã Lộc Hưng. Việc thi công làm đường nhựa tuyến đường này nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Lộc Hưng, do nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân hiến đất làm đường, nhà nước chịu trách nhiệm kinh phí thi công. Theo thiết kế tuyến đường này có chiều dài 3,23km, chiều rộng mặt đường nhựa là 3,5m, chiều rộng lề đường là 3m (2x1,5m), chiều rộng nền đường là 6,5m, thoát nước dọc bằng mương đất hình tam giác. Tổng chiều ngang mặt

đường là 9m, tính từ tim đường ra mỗi bên là 4,5m. Tổng kinh phí để thực hiện là hơn 3 tỷ đồng.

Trong quá trình vận động giải tỏa, các hộ ở phía trong đồng ý và đã hiến đất làm đường (các hộ này không bị ảnh hưởng nhà cửa, vật kiến trúc). Riêng đoạn đường cần giải phóng mặt bằng mà các hộ dân đang có ý kiến có chiều dài khoảng 60m tính từ đầu đường vô, có khoảng 06 hộ bị ảnh hưởng diện tích đất, công trình nhà, vật kiến trúc nên không đồng ý với cách xác định vị trí tim đường. Do đó, không đồng ý hiến đất làm đường dẫn đến các hộ dân khu vực tuyến đường khiếu nại, thắc mắc và so bì.

UBND xã Lộc Hưng cùng với các ban ngành đoàn thể xã vận động thuyết phục nhưng các hộ này vẫn không đồng ý nên xã Lộc Hưng chọn phương án thi công theo hiện trạng con đường 3,5m.

Ngày 17/11/2016 UBND xã Lộc Hưng cùng với các ban, ngành, xã và Chi bộ, chính quyền ấp Lộc An tiến hành đo đạc cắm mốc phần diện tích nền đường hiện trạng để giao đơn vị thi công làm đường nhựa nhưng nhân dân khu vực Ngã tư Cây Dương đã ngăn cản không đồng ý cho thi công (yêu cầu móc lại hai đường mương cũ và phải giải tỏa 9m theo như thiết kế thì mới được làm đường).

Với quyết tâm thực hiện hoàn thành tuyến đường này, UBND xã Lộc Hưng tiếp tục vận động các hộ dân, cuối cùng có 02 hộ đồng ý cho làm theo hiện trạng con đường (mặt nhựa 3,5m), từ đầu đường vào khoảng 25m.

Ngày 21/01/2017 UBND xã Lộc Hưng cho tiến hành thi công nhưng trong quá trình đo đạc cắm mốc thì các hộ dân lại tiếp tục ngăn cản.

Do vậy, UBND xã Lộc Hưng đã quyết định bỏ đoạn đường này không thi công.

Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND, ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- LĐVP, P: TH, KT2, VX, NC;
- Lưu: VT VP.UBND tỉnh.Thao

CC

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Ngọc